


ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2566 

วันจันทร์ที ่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา 13.30 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

----------------------- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานสภาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

           ข้อ 1.1 เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลทางสื่อ         
   อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  เสนอใหม่ 

           ข้อ 3.1 เรื่อง การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวัน         
   เริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 

ข้อ 3.2 ญัตติ เรื ่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม     
ครั้งที่ 1/2566 , ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 

ข้อ 3.3 ญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมฉลอง
วาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท 

ข้อ 3.4 ญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง เพื่อจัดซื้อ
เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท 

ข้อ 3.5 ญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ของกองการศึกษา จำนวน 5 รายการ    
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 84,600 บาท  

ข้อ 3.6 ญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ำพระธาต ุดอยตุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป ็นเง ินท ั ้ งสิ้น            
จำนวน 30,000 บาท 

ข้อ 3.7 ญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่า 
บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนแม่สายดอยเวา หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย เพ่ือก่อสร้างอาคารหรือจัดทำบริการสาธารณะ 

/ข้อ 3.8 ญัตติ ... 
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ข้อ 3.8  ญัตติ เรื ่อง ขอรับความเห็นชอบต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย       
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 

ข้อ 3.9 ญัตติ เรื ่อง ขอรับความเห็นชอบต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย        
เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  อ่ืน ๆ 

           4.1 (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

----------------------- 



 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 

วันจันทร์ที่  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา 13.30 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย (ชั้น 3) 

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

----------------------- 

 

ผู้มาประชุม 

    1.  นายสมพงษ์  สมภักดี   ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สาย  
    2.  นายณรงค์  ศรีวรรัตน์   รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
    3.  นายบุญยัง  สุนันตา    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
    4.  นางธันย์ชนก  อุ่นเรือน    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย   
    5.  นายสมเพชร  กิจตระกูล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
    6.  นายจุมพล  ลุนทาวงค์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย   
    7.  นางสาวฐิตารีย์  ดวงแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
    8.  ดร.กฤษ  ไชยดวงจินดา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย   
    9.  นายสมเดช  ยอดเชียงคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
    10.  นางสาวนฤชล  ชุ่มเรือน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
    11.  นางสาวพรฟ้า  ศรีศรกำพล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
    12.  นายลิขิต  ไทยอนันต์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

    - ไม่มี – 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

    1.  นายชัยยนต์  ศรีสมุทร   นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย     
    2.  นายจำรัส  หลวงเป็ง   รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
    3.  นายสาคร  สุริยะโชติ   รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
    4.  นายชาติชาย  มูลเฟย   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
    5.  นายวิชัย  ศรีพธูราษฎร์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
    6.  นายวรรณศิลป์  จีระกาศ   ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
    7.  นายสมพล  ธาตุอินจันทร์   รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
    8.  นายศราวุธ  ไชยมณเฑียร   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
    9.  นางทับทิม  อินทร์ปัญญา   ผู้อำนวยการกองคลัง 
    10.  นายภวุฒิ  วงค์ไชย   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
    11.  นางเบญจสิริ  นาอินทร์   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
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    12.  นายสมศักดิ์  รวมสุข   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
    13.  นายสมชาย  ดาวเรือง   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    14.  นายประเทือง  เสนรังสี   รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
    15.  นางสาวแพรวพรรณ  บรรเลงกาศ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
    16.  นางเสาวนีย์  ทาศักดิ์   รักษาราชการแทน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร 
    17.  นายสุระกิจ  ยอดมงคล   นิติกรชำนาญการพิเศษ 
    18.  นางสาวอาริยชาติ  อ้ายดี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
    19.  นางกุลนิตย์  ทิจินะ   หัวหน้าฝ่ายแผนที่และภาษีฯ 
    20.  นางอารีย์  ทาแกง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
    21.  นางสาวปรียาภัทร  จินดายก  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
    22.  นางสาวรสลิน  บุญเรือง   หัวหน้าฝ่านแผนงานและงบประมาณ 
    23.  นางสาวมยุรี  แก้วปัญโญ   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
    24.  นายอภิรติ  คำบุญ   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
    25.  นางสาวจันทร์หอม  สมคำ    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
    26.  นายณรงค์ชัย  ประสาท   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
    27.  นางสาวจุฑารัตน์  บุญยี่   เจ้าหน้าที่กิจการสภา 
    28.  นายกิตติกวิน  แซ่ว่าง   เจ้าหน้าที่กิจการสภา 
    29.  นายจักร ี มาวิเลิศ    ผู้ช่วยนิติกร 
    30.  นางสาวจรุณีย์  แสนต๊ะ     พนักงานจ้าง 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา 
 
 - เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมสภาเทศบาลแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลจึงให้
 สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม ตรวจสอบรายชื่อสมาชิ กสภา
 เทศบาลตำบลแม่สาย ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ จำนวน 12 ท่าน นั่งประจำที่แล้ว 
 ครบองค์ประชุม 
 
 - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
 ทุกท่าน บัดนี ้ ถึงกำหนดเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ       
 สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ ่งสมาช ิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายได้              
 นั่งประจำที่ครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภา
 เทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพ่ือเป็นเกียรติแก่สภาแห่งนี้ ครับ 
 
 - สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย และท่านสมาชิกสภาเทศบาล        
 ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สภาเทศบาลตำบลแม่สายได้กำหนดนัดประชุม
 สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามประกาศสภา
 เทศบาลตำบลแม่สาย เรื ่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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 สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภาเทศบาลได้จัดส่งประกาศ
 ดังกล่าว พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมที่อยู่ในวงงานของสภาเทศบาลไปให้
 ท่านทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว และในวันนี้ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วม
 ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม 

 - กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรก 
 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บัดนี้ และขอให้เลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศ
 สภาเทศบาลตำบลแม่สาย ให้ท่านสมาชิกสภาทราบอีกครั้ง ครับ 
 
 - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
 ทุกท่าน กระผม นายวรรณศิลป์ จีระกาศ เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตอ่าน
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

 - ตามที ่ สภาเทศบาลตำบลแม่สาย ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล       
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
 กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566      
 เริ่มระหว่างวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 เดือน มีนาคม 2566 
 มีกำหนดประชุม 30 วัน ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนด
 วันประชุมสามัญ ประจำปี  พ.ศ. 2565 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ      
 สมัยแรกของ ปี พ.ศ. 2566  

 - อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
 เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบ 
 ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
 ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 จึงเรียก
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 
 เริ่มระหว่างวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 เดือน มีนาคม 2566 
 มีกำหนดประชุม 30 วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 - ลงชื่อ นายสมพงษ์ สมภักดี ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 

 - ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลดำเนินการประชุมตาม
 ระเบียบวาระต่อไป ครับ 
 

 - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ก็ได้ร ับทราบประกาศเรียกประชุมของ        
 สภาเทศบาล ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ที่เลขานุการสภาเทศบาล   
 ได้อ่านให้ฟังแล้วนะครับ 

 - ต่อไป ผมจะขอดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระที่ ได้กำหนดไว้
 ต่อไป  

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานสภาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ข้อ 1.1 เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาล
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. 2566 

- เพื ่อให้การประชุมสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้อง          
ตามข้อ 117 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผมจึงอนุญาตให้ถ่ายทอดสดการประชุม
สภาเทศบาลทางสื ่ออิเล็กทรอนิกส์  สำหรับการประชุมสภาเทศบาลในครั ้งนี้         
และขอให้ทุกท่านโปรดใช้คำพูดด้วยความสุภาพ และขอให้ระมัดระวังสำหรับการ
ชี้แจงด้วย ครับ 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 - การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ       
 สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที ่16 มกราคม พ.ศ. 2566 

- ตามที่เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล       
ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแล้ว ไปให้ท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติได้ทราบล่วงหน้าแล้วนั้น ผมขอเรียนถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่า 
ตามผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว มีสมาชิกสภา
ท่านใด จะขอแก้ไขถ้อยคำที่เป็นสาระสำคัญในรายงานการประชุมหรือไม่ ครับ 

- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอขอแก้ไข ก่อนการลงมติขอให้เลขานุการ
สภาเทศบาล นับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 
 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 
- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ       
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566     
ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

1 

11 
- 
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 - ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอใหม่ 

ข้อ 3.1 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนด
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 

- ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ประกอบกับ     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการกำหนดสมัยประชุม 
สามัญประจำปี และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป     
โดยให้ประธานสภาท้องถิ ่นนำปรึกษาในที ่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก        
ของแต่ละปี ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดสมัยประชุมสามัญเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบดังกล่าว ผมจึงขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี ้แจ้งข้อกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ทีป่ระชุมสภาได้รับทราบ ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม นายวรรณศิลป์ จีระกาศ เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจง
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- ตามมาตรา 24 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กำหนดไว้ว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ 
ครั ้งแรกและวันเริ ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด” และ   
วรรคสี่ กำหนดว่า “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน 
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” 

- ข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดว่า “เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ” ดังนี้ (2) “สำหรับ
เทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัย      
ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน” และวรรคสอง 
กำหนดว่า “การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าดว้ย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด”  

- และข้อ 21 กำหนดว่า “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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- จึงขอนำเรียนข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ และขอ
โปรดพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบดังกล่าวต่อไป ครับ 
 
- เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่เลขานุการสภาได้ชี ้แจง กระผมจึงขอนำปรึกษาที่ประชุมสภาเทศบาลว่า   
จะกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 แต่ละสมัยเมื่อใด และกำหนด 
กี่วัน และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 
เมื่อใด และกำหนดกี่วัน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารเสนอ เพ่ือให้สภา
ได้พิจารณาต่อไป ครับ 

- เชิญดร.กฤษ ไชยดวงจินดา เสนอต่อที่ประชุม ครับ 
 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย          
ขอเสนอกำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ ประจำปี         
พ.ศ. 2566 รวม 4 สมัย ดังนี้ 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้กำหนดไว้แล้วเมื่อคราวประชุม     
สภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่       
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กำหนดระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  
ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีกำหนดประชุม 30 วัน 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม    
พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มีกำหนดประชุม 30 วัน 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม    
พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มีกำหนดประชุม 30 วัน 

-  สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่  4 ประจำปี พ.ศ.  2566 เริ ่มระหว่างวันที่              
1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีกำหนดประชุม   
30 วัน 

- และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เริ่มระหว่างวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 มีกำหนดประชุม    
30 วัน ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 
 
- ตามที่ ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ได้เสนอให้
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 นั้น ผมจึงขอผู้รับรองดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน 
สมาชิกสภาท่านใดรับรองขอได้โปรดยกมือ ครับ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

ดร.กฤษ  ไชยดวงจินดา 
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม นายณรงค์ ศรีวรรัตน์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สาย     
ขอรับรอง ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ     
ทุกท่าน กระผม นายบุญยัง สุนันตา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ขอรับรอง 
ครับ 
 

- สมาชิกสภารับรอง 2 ท่าน คือนายณรงค์ ศรีวรรัตน์ และนายบุญยัง สุนันตา   
นะครับ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารท่านใด จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครับ       
ถ้าไม่มี ก่อนการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล นับองค์ประชุมว่าองค์ประชุม
ครบหรือไม่ ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 
- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล นะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี      
พ.ศ. 2566 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้ 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้กำหนดไว้แล้วเมื่อคราวประชุม     
สภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่       
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กำหนดระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  
ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีกำหนดประชุม 30 วัน 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม    
พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มีกำหนดประชุม 30 วัน 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม    
พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มีกำหนดประชุม 30 วัน 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม    
พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีกำหนดประชุม 30 วัน 

- และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เริ่มระหว่างวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 มีกำหนดประชุม      
30 วัน ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

นายณรงค์  ศรีวรรัตน์ 
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายบุญยัง  สุนันตา 
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 



8 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  ข้อ 3.2 
 
- ญัตติ เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2566 , ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข 
ครั ้งที ่ 1/2566 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 

- ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี้ กระผมขอเสนอญัตติ เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
– 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 , ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 21 , ข้อ 22/1 ,          
ข้อ 22/2 และข้อ 24 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพิ่มเติม 
แก้ไข เปลี ่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ ่น  โดยกำหนดให้การเพิ ่มเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และกำหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที ่ประกาศใช้และปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

- เพื ่อประโยชน์ของประชาชน และเพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ         
อันมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนเป็นสำคัญ ตลอดจนเพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และสร้างความ
ผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ ่น เทศบาลตำบลแม่สาย  โดยนายกเทศมนตรีฯ         
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 และประกาศ 
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั ้งที ่ 1/2566 เมื ่อวันที่         
5 มกราคม พ.ศ. 2566 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 

1 

11 
- 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- กระผมจึงขอแจ้งประกาศเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ให้สภาเทศบาลได้รับทราบ ทั้งนี้ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ครับ 
 

- เนื่องจากญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอในเรื่องนี้ เป็นเรื่องการแจ้งให้ 
สภาเพ่ือรับทราบเท่านั้น ญัตติดังกล่าวจึงไม่มีการขอมติจากท่ีประชมุสภา ครับ  

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ ครับ 

- ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายนะครับ 
 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  ข้อ 3.3 
 
- ญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน    
เฉล ิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี  ว ันประส ูต ิสมเด ็จพระเจ ้าพ ี ่นางเธอ                
เจ ้าฟ ้าก ัลยาณิว ัฒนา กรมหลวงนราธ ิวาส ราชนคร ินทร ์ อำเภอแม่สาย         
จังหวัดเชียงราย 

- ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
 
-  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี้ ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินอุดหนุน
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
ทั้งนี้ รายละเอียดหลักการและเหตุผล ผมขอให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ชี้แจง
ต่อที่ประชุม ครับ 
 

- ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ ไชยมณเฑียร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอชี้แจง
รายละเอียดการขอพิจารณารับความเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา   
ณิว ัฒนา กรมหลวงนราธ ิวาส ราชนครินทร ์ อำเภอแม่สาย จังหว ัดเช ียงราย           
ด้วยเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้ 

- ด้วยอำเภอแม่สายได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุ
โครงการสำคัญต่าง ๆ ของอำเภอแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) พร้อมทั้งขอรับสนับสนุนงบประมาณ

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายศราวุธ  ไชยมณเฑียร  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
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อุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมวันสำคัญสถาบัน
หลักของชาติ การสนับสนุนงานประเพณีสำคัญของพื ้นที่  และการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมในทุกตำบลของอำเภอแม่สาย 

- และอำเภอแม่สายได้พิจารณาจัดทำโครงการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 
100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ทุกแห่งในเขตพื้นที่อำเภอแม่สาย โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอุดหนุน
งบประมาณ แห่งละ 5,000.- บาท 

- เทศบาลตำบลแม่สายได้พิจารณาตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาล ประกอบกับ        
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานการณ์การเงินการคลังแล้ว สามารถ
ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณดังกล่าวได้ จึงได้จัดทำประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ทำการ
ปกครองอำเภอแม่สาย เพื่อดำเนินการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี         
วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส     
ราชนครินทร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 5,000.- บาท 

- ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 ทวิ 
กำหนดให้การจ่ายเงินอุดหนุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุน
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จึงขอพิจารณารับความเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการการจัด
งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี ่นางเธอ         
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  อำเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 5,000.- บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 

 

- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบ    
ให้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ     
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ 
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่         
ขอเรียนเชิญครับ 

- เมื ่อไม่มี ก่อนการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล นับองค์ประชุมว่า        
องค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่าน สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 
- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล นะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมฉลอง
วาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา       
กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขอได้โปรดยกมือ
ครับ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  ข้อ 3.4 
 
- ญัตติ เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ      
ของกองคลัง 

- ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี้ ผมขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายราย     
การใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน      
1 รายการ ของกองคลัง เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท 
รวมเป็นเงิน จำนวน 5,000.- บาท ทั ้งนี้ รายละเอียดเหตุผลและความจำเป็น       
กระผมขอให้ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงต่อสภาเทศบาล ครับ 
 
- ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 
 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน ดิฉัน นางทับทิม อินทร์ปัญญา ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียด
ในการขอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง เพื่อจัดซื้อ
เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 5,000.- บาท 
ด้วยเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

1 

11 
- 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นางทับทิม  อินทร์ปัญญา 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- เนื่องจากเก้าอี้สำนักงานเดิมของกองคลัง จำนวน 2 ตัว รหัสครุภัณฑ์ ทต.มส. 
400 47 0065 และ ทต.มส. 401 47 0043 ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 
ได้เกิดความชำรุดและเสื ่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน โดยไม่สามารถ
ซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ได้ใหม่ จึงจำเป็นต้องจัดหาเก้าอี ้สำนักงานตัวใหม่       
เพื่อทดแทน กองคลังจึงมีความจำเป็นต้องขอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ      
ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน 5,000.- บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- งบประมาณกองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆ  
ละ 2,500.-บาท เป็นเงินทั้งสิ ้น 5,000.-บาท ขอตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 
5,000.-บาท โดยจัดหาตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ โดยตั้ง งบประมาณรายจ่ายตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น โดยวิธีสืบ
ราคา และใช้ราคาอ้างอิงที่สามารถจัดซื้อได้ตามความจำเป็น ประหยัด เหมาะสม
คุ้มค่า เกิดประโยชน์แก่ราชการสูงสุด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย        
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากไม่ได้บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะเป็นครุภัณฑ์สำนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ  

- ด้วยมาตรา 67 (6) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กำหนดให้เทศบาลอาจมีรายจ่าย ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ ประกอบกับ       
ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

- ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กองคลังจึงขอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่า
ครุภ ัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เพื ่อจ ัดซื ้อเก ้าอี ้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ         
2,500.- บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 5,000.- บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการขอโอนลด
และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว 
ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ค่ะ 
 

- ตามที ่ท ่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติ เร ื ่อง ขอพิจารณาอนุมัต ิโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง เพื ่อจัดซื ้อเก้าอี ้สำนักงาน      
จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 5,000.- บาท มีสมาชิกสภา
ท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 



13 
 

- เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล นับองค์ประชุมว่าองค์
ประชุมครบหรือไม่ ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่าน สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล นะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ 
ของกองคลัง เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท รวมเป็นเงิน 
จำนวน 5,000.- บาท ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  ข้อ 3.5 
 

- ญัตติ เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ      
ของกองการศึกษา 

- ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี้ ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 
รายการ ของกองการศึกษา ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุผลและความจำเป็น กระผมขอให้
ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้ชี้แจงต่อสภาเทศบาล ครับ 

 

- เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาชี้แจงต่อท่ีประชุม ครับ 
 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ ์ รวมสุข ผู ้อำนวยการกองการศึกษา ขอชี ้แจง
รายละเอียดในการขอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปี

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมศักดิ์  รวมสุข 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

1 

11 
- 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ของกอง
การศึกษา ด้วยเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้ 

- ด้วยกองการศึกษาได้รับพนักงานเทศบาลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่เพิ่มขึ้น 1 ราย 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และรับพนักงานจ้างตามภารกิจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 
อีก 2 ราย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม และตำแหน่ง ผู้ช่วยสันทนาการ     
แต่เนื่องจากพนักงานดังกล่าว ยังไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงาน และเก้าอ้ี     
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กองการศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องขอพิจารณาอนุมัติโอน
งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 84,600.- บาท            
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- 1. งบประมาณกองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000.- บาท 
รวมเป็นเง ิน จำนวน 22,000.- บาท ขอโอนตั ้งจ ่ายรายการใหม่ จำนวน 
22,000.- บาท โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน ธ ันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่             
30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หน้า 5 ลำดับที่ 7 

- 2. งบประมาณกองการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งบลงทุน 
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื ่องๆ ละ 22,000. - บาท รวมเป็นเงิน    
22,000.- บาท ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 22,000.- บาท โดยจัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์    
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจทิัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หน้า 5 ลำดับที่ 7 

- 3. งบประมาณกองการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน ลักษณะ
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื ่องๆ ละ 22,000.- บาท รวมเป็นเงิน 
22,000.-บาท ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 22,000.- บาท โดยจัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์    
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจทิัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หน้า 8 ลำดับที่ 12 

- 4. งบประมาณกองการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งบลงทุน 
ลักษณะค่าครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื ่อจัดซื ้อเก้าอี ้สำนักงาน      
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จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท รวมเป็นเงิน 5,000.- บาท ขอโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ จำนวน 5,000.- บาท โดยจัดหาตามราคาท้องถิ่น 

- 5. งบประมาณกองการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งบลงทุน 
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต 
จำนวน 2 ตัวๆ ละ 6,800.- บาท รวมเป็นเงิน 13,600.- บาท ขอโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ จำนวน 13,600.-  บาท โดยจัดหาตามราคาท้องถิ่น 

- รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 84,600.-บาท 

- ด้วยมาตรา 67 (6) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กำหนดให้เทศบาลอาจมีรายจ่าย ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ ประกอบกับ 
ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

- ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที ่เก ี ่ยวข้อง กองการศึกษาจึงขอพิจารณาอนุมัต ิโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ของกองการศึกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการขอ 
โอนลดและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้
ทราบแล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 
 

- ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
จำนวน 5 รายการ ของกองการศึกษา มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่  
ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล นับองค์ประชุมว่าองค์
ประชุมครบหรือไม่ ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล โดยจะขอมติ 
เห็นชอบจากที่ประชุมสภาทีละรายการ นะครับ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 



16 
 

- เริ่มจากรายการที่ 1 ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวด
ครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆ 
ละ 22,000.- บาท เป็นเงิน จำนวน 22,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 
- ต่อไปรายการที ่ 2 ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวด
ครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆ 
ละ 22,000.- บาท เป็นเงิน 22,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ 
ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 
- ต่อไปรายการที่ 3 ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวด
ครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 
เครื่องๆ ละ 22,000.- บาท เป็นเงิน 22,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปรายการที่ 4 ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวด
ครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท เป็นเงิน 
5,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

1 

11 
- 

1 

11 
- 

1 

11 
- 

1 

11 
- 
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- และรายการที ่ 5 ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวด
ครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 2 ตัวๆ ละ 6,800.- บาท     
เป็นเงิน 13,600.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือ 
ครับ 

 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 3.6 
 
- ญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสืบสาน
นมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี้ ผมขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินอุดหนุน
โครงการสืบสานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปีงบประะมาณ          
พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ หลักการและเหตุผล ผมขอให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจงต่อ
ที่ประชุม ครับ  
 
- ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 
 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ ์ รวมสุข ผู ้อำนวยการกองการศึกษา ขอชี ้แจง
รายละเอียดในการขอพิจารณารับความเห็นชอบใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสืบสาน
นมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยเหตุผล 
และความจำเป็น ดังนี้ 

- ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่สาย ได้มีหนังสือแจ้งให้
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื้นที ่อำเภอแม่สาย ระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
งบประมาณตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และ
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอุดหนุนเงินงบประมาณการจัดงาน
โครงการดังกล่าวให้กับอำเภอแม่สาย ซึ่งจะดำเนินการในช่วงวันที่ 5 - 6 มีนาคม 
พ.ศ. 2566 นี้ 

1 

11 
- 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมศักดิ์  รวมสุข 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- อำเภอแม่สายได ้พ ิจารณาจัดทำโครงกากรสืบสานประเพณีและสรงน้ำ          
พระธาตุดอยตุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้ประสานขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตพื ้นที ่ พิจารณาบรรจุไว ้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2566 - 2570) พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน
ตามโครงการดังกล่าว จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทุกแห่งในเขตพื ้นที่      
อำเภอแม่สาย โดยขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลแม่สาย       
รวมเป็นเงิน จำนวน 30,000.-บาท 

- เทศบาลตำบลแม่สายได้พิจารณาตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาล ประกอบกับ        
ข้อกฎหมายและระเบียบที ่เก ี ่ยวข้อง รวมถึงสถานการณ์การเง ินการคลังแล้ว     
สามารถดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณดังกล่าวได้ จึงได้พิจารณาจัดทำประกาศ
เทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน
ที่ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณโครงการสืบสานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มาเป็นที่ 
ทำการปกครองอำเภอแม่สาย  

- ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 ทวิ 
กำหนดให้การจ่ายเงินอุดหนุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุน
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จึงขอพิจารณารับความเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ทั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ขอได้
โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 
 

- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบ
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 30,000.- บาท มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล นับองค์ประชุมว่าองค์
ประชุมครบหรือไม่ ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล นะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงิน
ทั้งสิ้น จำนวน 30,000.- บาท ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 3.7 
 

- ญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์      
ในเขตป่า บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนแม่สายดอยเวา หมู่ที่ 1 ตำบล
เวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อก่อสร้างอาคารหรือจัดทำ
บริการสาธารณะ 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี้ กระผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบการขออนุญาต
เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่า บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนแม่สายดอยเวา      
หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพ่ือก่อสร้างอาคารหรือ
จัดทำบริการสาธารณะ ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

- เทศบาลตำบลแม่สายได้รับการประสานจากกำนัน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย    
จังหวัดเชียงราย โดยขอให้เทศบาลตำบลแม่สายประสานสำนักจัดการทรัพยากรป่า
ไมท้ี่ 2 (เชียงราย) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการ    
ทำไม้ เนื่องจากประชาชนในชุมชนแม่สายดอยเวา หมู่ที ่ 1 ตำบลเวียงพางคำ    
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มีมติร่วมกันในคราวประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) บ้านแม่สาย หมู่ 1 ตำบลเวียงพางคำ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2565 โดยเห็นชอบให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการขอตัด
ต้นไม้ใหญ่ จำนวน 2 ต้น ที่อยู่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนแม่สายดอยเวา 
หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงและอาจเกิดความเสียหายต่อตัวอาคารที่มี
แผนจะดำเนินการก่อสร้างอาคารโดยกรมโยธาฯ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

1 

11 
- 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- เทศบาลตำบลแม่สายได้ประสานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำไม้ในบริเวณ
ดังกล่าว และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ได้แจ้งผลการตรวจสอบ
กรณีดังกล่าวแล้วพบว่า ต้นไม้ทั้ง 2 ต้น ไม่เป็นไม้หวงห้าม และพื้นที่ดังกล่าว      
อยู่ในเขตป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ป่าไม้ถาวร
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ) และแนวทางการขอทำไม้ใน
พื้นที่ดังกล่าว หน่วยงานจะต้องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 
54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ประกอบข้อ 6 ของกฎกระทรวงขอ
อนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 โดยยื่นคำขอพร้อม
เอกสารประกอบได้ท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 

- เทศบาลตำบลแม่สาย โดยกองช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดทำแผนผังแนว
เขตของที่ตั้งบริเวณพื้นที่ที่เทศบาลตำบลแม่สายจะขอเข้าใช้ประโยชน์แล้วพบว่า 
เป็นพื ้นที ่ทั ้งสิ ้น ประมาณ 1 ไร่ 25 ตารางวา และเนื ่องจากตามแบบการ           
ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้       
พ.ศ. 2484 ประกอบข้อ 6 ของกฎกระทรวงขออนุญาตและการอนุญาตทำ
ประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 กำหนดให้หน่วยงานที่ขอเข้าใช้ประโยชน์ในเขต
ป่าต้องแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

- ดังนั้น เพื่อให้การขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวงและหนังสือ
สั่งการที่เกี ่ยวข้อง จึงขอเสนอพิจารณารับความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าใช้
ประโยชน์ในเขตป่า บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนแม่สายดอยเวา หมู่ที่ 1 
ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อก่อสร้างอาคารหรือจัดทำ
บริการสาธารณะ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้
ทราบแล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 
 

- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบการ
ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่า บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนแม่สาย
ดอยเวา หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อก่อสร้าง
อาคารหรือจัดทำบริการสาธารณะ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปราย
หรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล นับองค์ประชุมว่าองค์
ประชุมครบหรือไม่ ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล นะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่า  
บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนแม่สายดอยเวา หมู่ที ่ 1 ตำบลเวียงพางคำ 
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพ่ือก่อสร้างอาคารหรือจัดทำบริการสาธารณะ ขอ
ได้โปรดยกมือ ครับ 

 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3  ข้อ 3.8 
 
- ญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล  
แม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี้ ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบต่อร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลแม่สาย เร ื ่อง การควบคุมกิจการที ่เป ็นอันตรายต่อสุขภาพ         
พ.ศ. 2566 และกระผมขอให้สภาเทศบาลได้โปรดอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระ   
รวดเดียว ซึ่งเป็นไปตามข้อ 45 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ครับ 
 
- ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขอพิจารณารับความเห็นชอบต่อร่างเทศ
บัญญัติ เทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2566 และขอให้สภาเทศบาลได้โปรดอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว   
มีสมาชิกสภา เทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ  

- เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล นับองค์ประชุมว่าองค์
ประชุมครบหรือไม่ ครับ 
 
 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ      
ทุกท่าน สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 
 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

1 

11 
- 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล นะครับ    
สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 เป็น 3 วาระรวดเดียว     
ขอได้โปรดยกมือขึ้น ครับ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 
- เมื่อสภาเทศบาลได้อนุมัติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ 3 วาระรวดเดียวแล้ว 
ต่อไปเป็นวาระการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 

- ในวาระท่ี 1 รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  

- ขอให้นายกเทศมนตรีได้เสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 ต่อ
สภาเทศบาล ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ      
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ขอเสนอ
หลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื ่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

- หลักการ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย     
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

- เหตุผล โดยที่เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน    
ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับได้มีกฎกระทรวง
ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกมาใช้บังคับ และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ออกมาใช้บังคับ โดยมีผลเป็นการยกเลิกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับก่อนๆ ดังนั้น
เพื่อให้การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
สาธารณสุขด ังกล ่าว ซ ึ ่งมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัต ิการสาธารณสุข           
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น  ประกอบกับ

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

1 

11 
- 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 
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มาตรา 60 แห ่งพระราชบ ัญญัต ิ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ ิ ่มเต ิมถึง          
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัด 
หรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ  
หรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ จึงต้องตราเทศบัญญัตินี้  

- ทั้งนี ้ รายละเอียดของร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวปรากฏตามร่าง เทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลแม่สาย เร ื ่อง การควบคุมกิจการที ่เป ็นอันตรายต่อสุขภาพ         
พ.ศ. 2566 ที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว และกระผมขอให้ผู ้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 
 

- ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 

 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน กระผมนายสมชาย ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ขอชี ้แจงรายละเอียดการขอพิจารณาร ับความเห็นชอบต่อร ่างเทศบัญญัติ      
เทศบาลตำบลแม่สาย เร ื ่อง การควบคุมกิจการที ่เป ็นอันตรายต่อสุขภาพ          
พ.ศ. 2566 ด้วย เหตุผลและความจำเป็น ดังนี้ 

- ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข เทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจาก
เห็นว่าเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ไม่
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับได้มีกฎกระทรวงควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกมาใช้บังคับ และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 
3 มิถุนายน 2558 ออกมาใช้บังคับ โดยมีผลเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เก่ียวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับก่อน ๆ 

- เทศบาลตำบลแม่สายได้พิจารณายกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง 
การควบคุมกิจการที ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 เพื่อปรับปรุงแก้ไข       
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการควบคุมกิจการที ่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู ่ของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล 
ตำบลแม่สายมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๔ 
มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕     
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

นายสมชาย  ดาวเร่ือง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- ทั้งนี้ กระบวนการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื ่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลแม่สายได้จัดส่งร่าง    
เทศบัญญัติดังกล่าวให้คณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
หรือยกเลิกภารกิจหรือเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลแม่สายได้พิจารณา  โดย 
คณะทำงานดังกล่าว ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติและได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดบางรายการของร่างเทศบัญญัติดังกล่าว และได้เสนอร่าง
เทศบัญญัติที ่ผ่านการพิจารณาแล้วให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายเห็นชอบ         
และเพื่อให้การดำเนินการยกร่างเทศบัญญัติฯ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี ่ยวข้อง 
ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เทศบาลตำบลแม่สายได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ตั้ งแต่
วันที่ 19 มกราคม 2566 ถึงวันที่2 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลา 15 วัน 
โดยวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ผ่าน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สาย ทาง E-mail และรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลแม่สาย ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ สรุปผลการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวพบว่า ประชาชน
ทั่วไปผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน
แบบสอบถามความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วย กับร่างเทศบัญญัติฯ คิดเป็นร้อยละ 
100% ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 

- เพื ่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอพิจารณารับความเห็นชอบ
ต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้ง
ให้ทราบแล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 
 

- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอขอพิจารณารับความเห็นชอบต่อร่าง       
เทศ บัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื ่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ   พ.ศ. 2566 มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ ขอเรียนเชิญ
ครับ 

- ขอเชิญ ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา ครับ 

 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน กระผม ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย         
ในระเบียบวาระนี ้ ส่วนตัวแล้วกระผมเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว  
สมควรที่จะตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลฯ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาล และเป็นไปตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง    
แต่ผมมีประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยกร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว อยู่หนึ่งเรื่อง  
คือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งดูจากจำนวนของผู้ที่ร่วมแสดงความ
คิดเห็นมีจำนวนเพียงสิบสี่คน ซึ่งเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่จำนวนประชากรใน
เขตเทศบาลตำบลแม่สายมีจำนวนประมาณหลักหมื่นคน ซ่ึงจำนวนดังกล่าวผมมอง
ว่ามันน้อยไป และไม่เกิดกระบวนการในการมีส่วนร่วมหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดทำร่างเทศบัญญัติฯ ของประชาชน และผมอยากทราบวิธีการหลักจากร่าง   
เทศบัญญัติฯ นี้ผ่านแล้ว จะเกิดอะไรขึ้น จะเหมือนกับกรณีที ่เทศบาลได้ออก
ประกาศเรื ่องอัตราค่าขยะ และพอมีชาวบ้านสอบถามมาแต่เทศบาลเองก็ไม่
สามารถตอบคำถามได้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคงพอจำได้นะครับ   
สมาชิกสภาเทศบาลออกประชุมประชาคมทุกหมู ่บ้านและมีชุมชนบางชุมชน
สอบถามเรื่องอัตราค่าขยะดังกล่าว แต่เทศบาลไม่สามารถชี้แจงให้ชุมชนทราบได้ 
ผมจึงอยากให้มีการแก้ไขเรื่องการรับฟังความคิดเห็นให้เกิดกระบวนการแห่งการ
เรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้ แม้กระทั่งองค์กรเช่นกันมี
บุคลากรของเทศบาลกี่คนที่เข้าใจร่างเทศบัญญัติฯ นี้ รวมถึงกองงานที่รับผิดชอบ
เทศบัญญัติฯ ฉบับนี้ด้วย และเทศบาลจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ชาวบ้านและ
ประชาชนทราบและเข้าใจเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้ เพราะเกรงว่าจะมี
ปัญหาเช่นเดียวกับประกาศอัตราค่าขยะขอเทศบาลอีก ครับ 

- แต่ในส่วนตัวของผม กระผมเห็นด้วยกับการออกร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว 
เพราะเป็นบทบาทหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องออกเทศบัญญัติฯ เพื่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ขอบคุณครับ 

 

- ท่าน ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา กำลังสื่อให้เห็นถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ
เทศบาลตำบลแม่สายยังไม่ทั่วถึงทุกชุมชน ใช่หรือไม ่ครับ  

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน กระผม ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย         
ผมไม่แน่ใจว่าจะครอบคลุมหรือไม่ แต่ดูจากจำนวนของผู้ร่วมทำแบบสอบถามแล้ว
มีเพียงสิบสี่คน ซึ่งจริง ๆ แล้วการรับฟังความคิดเห็นตามแบบสอบถาม ผมไม่อยาก
ให้ลืมรูปแบบเดิม ๆ คือเทศบาลสามารถใช้เอกสารในการรับฟังความคิดเห็นด้วย  
ก ็ได ้ เช ่น เทศบาลมีช ุมชน 10 ชุมชน อาจจะขอให้คณะกรรมการช ุมชน
ประชาสัมพันธ์และร่วมทำแบบสอบถามชุมชนละ 10 ชุด รวมแล้วก็จะได้  100 

ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา 
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา 
สมาชกิสภาเทศบาล 
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ชุด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงอีก ซึ่งถ้าดำเนินการเช่นนี้แล้ว ก็จะได้ข้อมูลหลัก
ร้อยข้ึน ครับ 

 

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ มีข้อชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน กระผมนายสมชาย ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอรับไว้พิจารณาและจะดำเนินการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้
ครอบคลุมมากขึ้น ครับ 

 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม ่ครับ 

- เรียนเชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน กระผม นายณรงค์ ศรีวรรัตน์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
สำหรับในญัตตินี้ และยังมีอีกหนึ่งญัตติเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถ ซ่ึงเป็นเรื่อง
ที่ต้องพิจารณาคล้าย ๆ กัน ผมเห็นด้วยกับ ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา เกีย่วกับการทำ
ประชามติหรือประชาคม ซึ่งดูจากจำนวนแล้วข้อมูลอาจจะยังน้อย และจะเป็นไป
ได้หรือไหมว่า สำหรับสองญัตตินี้ สภาเทศบาลจะเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 
เพื ่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อร่าง     
เทศบัญญัติฯ ดังกล่าว เนื่องจากเทศบัญญัติฯ ทั้งสองเรื่องนี้มีผลกระทบโดยตรง 
ต่อชาวบ้าน เพราะจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในอัตราที่เพิ่มขึ้น ซึ่งชาวบา้น
กำลังผ่านพ้นจากช่วงสถานการณ์โควิด ถ้าเทศบาลออกเทศบัญญัติฯ นี้ขึ้นมาก็จะ
ทำให้ชาวบ้านมีค่าใช้จ่ายทีเ่พ่ิมข้ึน จึงไม่อยากซ้ำเตมิค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้าน ครับ 

 

- ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ      
ทุกท่าน กระผม นายวรรณศิลป์ จีระกาศ เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตเสนอ
ให้พักการประชุม 10 นาที เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้เตรียมข้อมูลและเอกสาร
ประกอบการชี้แจง ครับ 
 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมชาย  ดาวเร่ือง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายณรงค์ ศรีวรรัตน์ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 



27 
 

- กระผมขอสั่งพักการประชุมสภาเทศบาล เป็นเวลา 10 นาที  

- บัดนี้ ครบกำหนดเวลาพักการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน เข้าห้องประชุมโดยพร้อมเพียงกัน และขอเชิญท่านเลขานุการสภา
เทศบาล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ      
ทุกท่าน กระผม นายวรรณศิลป์ จีระกาศ เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจง
กระบวนการยกร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

- เนื ่องจากเทศบัญญัติฯ เรื ่อง การควบคุมกิจการที ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ       
ฉบับเดิม ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว ประมาณ 20 กว่าปี และมี
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางประเภทกิจการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขฯ 
ได้ประกาศเพิ่มเติม แต่เทศบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว ยังไม่ได้กำหนดประเภทกิจการ
นั ้นไว้ เทศบาลตำบลแม่สายจึงจำเป็นต้องปรับรุงแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง    
สำหรับเรื ่องอัตราค่าธรรมเนียมในเทศบัญญัติฯ เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ทาง
กระทรวงสาธารณสุขฯ ได้กำหนดไว้ โดยเทศบาลตำบลแม่สายได้พิจารณากำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว อยู ่ในระดับกลาง ๆ ไม่แพงหรือสูงเกิน โดย
เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมจากหลาย ๆ แห่งแล้ว และอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวไม่เกินกว่าทีก่ฎกระทรวงกำหนดไว้  

- สำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติฯ 
ดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่สายได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผ่าน
ผู้ใหญ่บ้านและประธานกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่ครบทุกชุมชนแล้ว และได้แจ้ง
เวียนช่องทางการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวฯ ทั ้งแบบเอกสารและช่องทาง
ออนไลน์ แต่ไม่มีผู้ที่สนใจร่วมทำแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว       
ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง จึงไม่ได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นฯ หรืออาจเป็นเพราะเนื้อหาของร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว     
อาจมีปริมาณที่มากเกินไปทำให้ประชาชนไม่สนใจที่จะร่วมแสงดความคิดเห็นฯ   
จึงมีประชาชนเพียงบางส่วนที่สนใจและร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฯ    
ผ่านทางออนไลน์ จำนวนเพียงสิบสี่คน ตามที่ท่าน ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ ครับ 
 
- ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามถึงกระบวนการยกร่างเทศบัญญัติฯ 
ดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลแม่สายโดยท่านเลขานุการสภาเทศบาลก็ได้ชี้แจงว่า   
ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียนข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนในเขตพื้นที่
ได้รับรู้รับทราบทุกชุมชนแล้ว โดยผ่านทางผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนนะครับ ดังนั้น 
จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณาต่อไป ครับ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม ่ครับ 

- ขอเชิญ ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน กระผม ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย กระผม
เข้าใจว่าได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นไปทุกชุมชน 
แต่ประเด็นอยู่ที่ว่า ต้องการให้ประชาชนหรือชุมชนได้เข้าใจและเกิดการเรียนรู้   
ในเทศบัญญัติฯ ที่จะประกาศใช้บังคับ ว่ามีความสำคัญอย่างไร ถึงแม้ว่ากิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่จะมีผู ้ประกอบกิจการน้อย หรืออาจจะไม่มี
ผลกระทบโดยตรงกับประชาชนหลาย ๆ คน แต่ควรเป็นการเรียนรู้หรือการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกชุมชน ดังนั้นรูปแบบของการรับฟังความ
คิดเห็นไม่ควรเป็นการเอาเอกสารแจ้งไว้ให้กับชุมชนเพียงอย่างเดียว กองงาน
เจ้าของเรื ่องควรจะมีการให้ความรู้ต ่อประชาชนหรือชุมชน ซึ ่งเทศบาลก็มี
งบประมาณในการจัดการอบรมอยู่แล้ว เช่น การเชิญคณะกรรมการชุมชนมาร่วม
ประชุม เพื่อรับฟังที่มาหรือหลักการและเหตุผลของการตราเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว 
และเมื่อให้ความรู้เสร็จแล้ว ก็ขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถามความคิดเห็น
ตรงนั้นเลย ซึ่งก็น่าจะได้ข้อมูลที่มากขึ้น แต่ถ้าเทศบาลทำวิธีแบบเดิมก็จะได้ข้อมูล
เช่นเดิม ซึ่งข้อมูลอาจจะไม่ครอบคลุมกับจำนวนประชากร ดังนั้น ต่อไปกองงาน
เจ้าของเรื่องควรต้องมีแผนงานที่จะสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจต่อพี่น้อง
ประชาชนให้มากกว่านี้ ครับ 

 

- ในส่วนนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับ ซึ่งความจริงแล้วทางเทศบาลตำบลแม่สาย   
ก็ดำเนินการกระบวนการได้ครอบคลุมอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าทางสภาเทศบาลอยากให้
มีการเพิ่มเติม เช่น การจัดประชุมหรืออบรม เพื่อให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ต่อเรื่องท่ีจะประกาศใช้ให้มากขึ้น เพ่ือจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถว้นมากยิ่งขึ้น  

- ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ตามที่ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ เทศบาลตำบลแม่สายขอรับไว้พิจารณาและจะกำชับ
ทุกกองงานให้ดำเนินการและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงจะแจ้งประสานทุกชุมชนใน
การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และอาจจะต้องขอประสานทางสมาชิกสภา
เทศบาล เพ่ือร่วมสร้างความรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชนด้วย ครับ 

 

 

ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา 
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 
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- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  

- ขอเชิญ ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน กระผม ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ซึ่งความ
จริงแล้ว กระผมไม่ได้มีปัญหาหรือจะทำให้เกิดปัญหาในการรับรองร่างเทศบัญญัติฯ 
ฉบับนี้ เพราะเป็นบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลในการตราเทศบัญญัติฯ 
อยู่แล้ว และร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ก็จะต้องประกาศบังคับใช้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่
ผมพูดในวันนี้เป็นการแนะนำให้มีการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายมากกว่า 
และส่วนตัวผมเห็นด้วยกับการตราเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้อยู่แล้ว จึงขอเสนอและ
ชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลว่า ถ้ากองงานที่รับผิดชอบจะรับไว้พิจารณาและนำไป
สร้างกระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ก็อยากให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล
ได้รับรองร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้ ไปก่อน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารูปแบบ
วิธ ีการในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ เร ื ่อง       
เทศบัญญัติฯ ฉบับนี้ รวมถึงเทศบัญญัติฯ ฉบับอ่ืน ๆ ด้วย ครับ 
 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติ
จากที่ประชุมสภาว่า จะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 หรือไม ่ 

- ก่อนการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล นับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมว่า
ครบหรือไม่ ครับ 

 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 
- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล นะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ขอได้โปรด
ยกมือ ครับ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

1 

11 
- 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา 
สมาชกิสภาเทศบาล 
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- ต่อไปเป็นวาระท่ี 2 การแปรญัตติ  

- โดยถือว่าที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญ ัตต ิ  ซ ึ ่ ง เป ็นไปตามข ้อ 45 ของระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 2547          
และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ครับ        
ขอเรียนเชิญ ครับ 

- เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะยืนตามร่างเดิม หรือไม่
และก่อนการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล นับองค์ประชุมว่าองค์ประชมุว่า   
ครบหรือไม่ ครับ 
 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 
- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล นะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือขึ้น ครับ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 
- ต่อไปเป็นวาระท่ี 3 การลงมติ  

- กระผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลว่าให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบล   
แม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 หรือไม่
และก่อนการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล นับองค์ประชุมว่าองค์ประชุม
ครบหรือไม่ ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 
- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล นะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง 
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

1 

11 
- 
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มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 3.9 
 
- ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง 
การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 

- ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี้ ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบต่อร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย 
พ.ศ. 2566 และกระผมขอให้สภาเทศบาลได้โปรดอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระ  
รวดเดียว ซึ่งเป็นไปตามข้อ 45 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ครับ 
 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติขอพิจารณารับความเห็นชอบต่อร่าง     
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาล
ตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 และขอให้สภาเทศบาลได้โปรดอนุมัติให้พิจารณา        
3 วาระรวดเดียว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขออภิปราย กระผมจะขอมติจากที่ประชุม
สภาเทศบาลว่าจะอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว ร่างเทศบัญญัติเทศบาล         
ตำบลแม่สาย เรื ่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย          
พ.ศ. 2566 หรือไม่ และก่อนการลงมติขอให้เลขานุการสภาเทศบาล นับองค์
ประชุม ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล นะครับ    
สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย   
เรื ่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 เป็น     
3 วาระรวดเดียว ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

1 

11 
- 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- เมื่อสภาเทศบาลได้อนุมัติการพิจารณา 3 วาระรวดเดียวแล้ว ต่อไปเป็นวาระการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถใน
เขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566  

- ในวาระท่ี 1 รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  

- ขอให้นายกเทศมนตรีได้เสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 
2566 ต่อสภาเทศบาล ครับ  

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ขอเสนอ
หลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัด
ระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

- หลักการ เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการ
จอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 ขึ้นใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบล
แม่สาย  

- เหตุผล ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้
พระราชบ ัญญัต ิจ ัดระเบ ียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
เล่ม 139 ตอนพิเศษ 48 ง หน้า 6 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยประกาศให้
ใช ้พระราชบัญญัติจ ัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2562 ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย จึงเห็นเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ อัตราค่าธรรมเนียม การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่อำนาจในการให้บริการสาธารณะ เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชนโดยรวม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร และอำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชน จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

- ทั ้งนี ้ รายละเอียดของร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ปรากฏตามร่าง เทศบัญญัติ     
เทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย          
พ.ศ. 2566 ที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว และผมขอให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 

- เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

1 

11 
- 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน กระผม นายนายศราวุธ ไชยมณเฑียร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอชี้ 
แจงรายละเอียด การขอพิจารณารับความเห็นชอบต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
ตำบลแม่สาย เรื ่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย       
พ.ศ. 2566 ด้วยเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้ 

- ด้วยพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอน 76 ก เมื่อวันที่       
22 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2562 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว กำหนดให้เทศบาลตำบล
หรือองค์การบร ิหารส ่วนตำบลใดที่ม ีล ักษณะตามหลักเกณฑ์และเง ื ่อนไข          
ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัด
ระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ให้แจ้งต่อกระทรวงมหาดไทยว่า       
มีความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้กระทรวงมหาดไทย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี ้กับเทศบาลตำบลหรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น 

- นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนารายได้ประเภท
จัดเก็บเอง โดยการตราเทศบัญญัติฯ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอด
รถตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัด
ระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล และได้มอบหมายให้ส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้อง
พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 

- เทศบาลตำบลแม่สายได้แจ้งต่อกระทรวงมหาดไทยว่ามีความพร้อมในการปฏบิตัิ
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2562 และกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้
พระราชบัญญัติจ ัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 84 ง เมื ่อวันที่           
12 เมษายน 2565 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 เป็นต้นมา 

- เพื่อให้การจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย       
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน 
เทศบาลตำบลแม่สายจึงได้พิจารณายกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง 
การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 เพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สายและอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และอำนาจในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 (2/1) แห่ง

นายศราวุธ  ไชยมณเฑียร 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
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พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕62 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ประกอบมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดรถ
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงการ
มอบให้เอกชนทำหน้าที ่เร ียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  

- ทั้งนี้ กระบวนการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบ
การจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลแม่สายได้
จัดส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้คณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง 
เปลี ่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจหรือเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลแม่สายได้
พิจารณา โดย คณะทำงานดังกล่าว ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติและได้มีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมให้
เหมาะสมกับพื ้นที ่ และได้เสนอร่างเทศบัญญัติที ่ผ ่านการพิจารณาแล้วให้
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายเห็นชอบ และเพื ่อให้การยกร่างเทศบัญญัติฯ 
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เทศบาลตำบลแม่สายได้จัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง 
การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ต ่อร ่างเทศบัญญัต ิฯ ด ังกล ่าว ต ั ้งแต ่ว ันที่  19 มกราคม 2566 ถึงว ันที่                 
2 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลา 15 วัน โดยวิธีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามแบบสอบถามความคิดเห็นฯผ่านระบบ เครือข่ายสารสนเทศ ทาง
เว ็บไซต ์ เทศบาลตำบลแม่สาย ทาง E-mail และร ับฟังความค ิดเห ็นตาม
แบบสอบถามความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายทางโทรศัพท์ 
โทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวพบว่า ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
เห ็นด ้วย ก ับร ่างเทศบัญญัต ิฯ คิดเป็นร ้อยละ 70.7% ของผ ู ้ร ่วมตอบ
แบบสอบถาม  

- เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล
จึงขอเสนอพิจารณารับความเห็นชอบต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง 
การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 ทั ้งนี้  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว ขอได้โปรด
พิจารณาต่อไป  ครับ 
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- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอขอพิจารณารับความเห็นชอบต่อร่างเทศ 
บัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบล
แม่สาย พ.ศ. 2566 มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

- เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะรับหลักการแห่งร่าง   
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย  เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาล
ตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 หรือไม่ และก่อนการลงมติ ขอให้เลขานุการสภา
เทศบาล นับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล นะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ขอได้โปรด
ยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปเป็นวาระท่ี 2 การแปรญัตติ  

- โดยถือว่าที ่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ประธานที่ประชุม       
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ซ ึ ่งเป ็นไปตามข้อ 45 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 2547          
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ ครับ  

- เมื่อไม่มี กระผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะว่าจะยืนตามร่างเดิม 
หรือไม่ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล นะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

1 

11 
- 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปเป็นวาระท่ี 3 การลงมติ  

- กระผมจะขอมติจากที ่ประชุมสภาเทศบาลว่า ให้ตราเทศบัญญัติเทศบาล       
ตำบลแม่สาย เรื ่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย       
พ.ศ. 2566 หรือไม่ ก่อนการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล นับองค์ประชุม
ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ       
ทุกท่าน สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล นะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง 
การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566 ขอได้โปรด 
ยกมือ ครับ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา ยกมือ  เห็นชอบ                 เสียง 
            ไม่เห็นชอบ              เสียง 
            งดออกเสียง             เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
 - ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  

 - สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะผู้บริหาร ขอเชิญ 
 เสนอได้ ครับ ไม่มีผู้เสนอนะ ครับ 

 -  บ ัดน ี ้ เราก็ได ้ดำเน ินการประชุมสภาเทศบาลมาครบตามระเบ ียบวาระ            
 การประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
 ประจำปี พ.ศ. 2566 และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลา
 มาร่วมประชุมในวันนี้เป็นอย่างสูง ขอปิดการประชุม สวัสดี ครับ 

*************** 

ปิดการประชุม 

เวลา  15.28 นาฬิกา 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

1 

11 
- 

1 

11 
- 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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